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Editor’s 
Note

BCG Economy Model ตัวขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ยุคศตวรรษที่ 21

โลกในศตวรรษที ่21 เปน็ยคุทีม่กีารเปล่ียนแปลงและแข่งขันสูง ทำาใหผู้ค้นในยุคน้ีตอ้งปรับตวั  
พฒันาและคดิคน้สิง่ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ ทัง้สงัคมภายในประเทศไทยของเราเอง หรอืสงัคมโลก 

ที่ต้องมีการเชื่อมโยงถึงกันทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ไดป้ระกาศใช้ BCG Economy Model หรอืการพฒันา 3 เศรษฐกจิ ไดแ้ก่ เศรษฐกจิชวีภาพ  
(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green  
economy) นำามาใช้ขับเคล่ือนประเทศไทย ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) พร้อมใช้กลไกของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ทำางานร่วมกับภาคเอกชนและ
ชุมชน 

BCG Economy Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิต ิ
ไปพร้อมกัน โดยเศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม เน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) คำานึงถึงการนำาวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้  
อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้น
เพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการรักษา 
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อม

สำาหรับ Cover Story ของสาระวิทย์ฉบับนี้ คือเรื่อง “ถุงพลาสติกย่อยสลายได้” ถือได้ว่าเป็น
หนึ่งในนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่เกิดประโยชน์เป็นอย่างสูงต่อสังคม เข้ากับนโยบายโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ BCG ได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า BCG จะช่วยสร้างความรู้และ
ความเข้าใจให้กับคนไทยได้นำามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำาวัน ช่วยทำาให้ประเทศไทยของเรา
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ

ปริทัศน์  เทียนทอง

บรรณาธิการ
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ภัทรา สัปปินันทน์

นับวันขยะพลาสติกจะเป็นปัญหาที่รุนแรงและมีแนวโน้ม
เพิม่จำานวนมากขึน้เร่ือยๆ โดยทีผ่า่นมามกีารผลติพลาสตกิ
เพ่ือใชง้านบนโลกน้ีแลว้กวา่ 8,800 ลา้นตนั ซ่ึงกวา่ร้อยละ  
40 เป็นขยะพลาสติกใช้งานเพียงครั้งเดียวแล้วท้ิง และ
ร้อยละ 88 ของขยะพลาสติกท้ังหมดถูกกำาจัดโดยการ 
ฝงักลบ เผา ทิง้ลงแมน่้ำาและไหลสูท่ะเล สร้างผลกระทบตอ่
สิ่งมีชีวิตและกำาลังย้อนกลับมาสร้างปัญหาให้มนุษย์ 

 ศนูยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหง่ชาตหิรือเอม็เทค (MTEC) สำานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวง

การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) รว่มกบัหนว่ยงานพนัธมิตร พฒันา “ถุงพลาสตกิยอ่ยสลายได”้ ซึง่เปน็การคดิค้น 

สูตรเม็ดพลาสติกคอมพาวด์สำาหรับการผลิตต้นแบบถุงพลาสติกย่อยสลายได้ที่สามารถขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้เป็น 

คร้ังแรกของประเทศ โดยมวีตัถดุบิหลกัเปน็มนัสำาปะหลงัทีเ่ปน็พืชเศรษฐกจิสำาคญัของไทย และมีการนำาไปใชง้านจรงิแลว้ในงานกาชาด

ประจำาปี พ.ศ. 2562

ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ฝีมือนักวิจัยไทย     
 ดร.นพดล เกิดดอนแฝก นักวิจัย MTEC อธิบายถึงแนวคิด

ในการทำาวิจัยว่า ที่ผ่านมาการผลิตถุงพลาสติกย่อยสลายได้ใน

ประเทศมีต้นทุนสูง เพราะต้องอาศัยการนำาเข้าเม็ดพลาสติก

ชีวภาพพร้อมขึน้รปูหรอืคอมพาวด ์(Compound) จากตา่งประเทศ 

ดังนั้นเพื่อผลักดันให้สามารถผลิตถุงพลาสติกย่อยสลายได้เอง 

จึงมีการรวมตัวของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำา 

สูป่ลายน้ำาเพ่ือทำาวจิยัร่วมกนั ท้ังผูผ้ลติแปง้มนัสำาปะหลงั ผูน้ำาเขา้ 

เม็ดพลาสติกชีวภาพ นักวิจัย และผู้ผลิตในส่วนฉีดขึ้นรูป 

ถุงพลาสติก เพื่อให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อมในราคาจับต้องได้
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 “จุดเด่นของถุงพลาสติกย่อยสลายได้ที่พัฒนาข้ึนคือ  

มกีารนำาเอาแป้งจากมันสำาปะหลงัซึง่เปน็พชืเศรษฐกจิไทยมาเปน็

ส่วนประกอบหลักสูงถึงเกือบร้อยละ 50 ซึ่งมากกว่าถุงพลาสติก 

ยอ่ยสลายไดท้ัว่ไป นอกจากมสีว่นสำาคญัในการเพิม่ประสทิธภิาพ

การยอ่ยสลายตัวเองของพลาสตกิแลว้ ยงัชว่ยลดตน้ทุนการผลติ 

ลงได้มากอีกด้วย ท้ังน้ีในการผลิตได้ลดจุดอ่อนในเร่ืองการละลายน้ำา 

ของแปง้มนัสำาปะหลงัลง ดว้ยการใชเ้ทคนิคทวนิสกรูวเ์อกซท์รชูนั  

(Twin screw extrusion) ในการหลอมส่วนผสมเข้ากับเม็ด

พลาสติกชีวภาพอีก 2 ชนิด PLA และ PBAT ในสัดส่วนและ

อุณหภูมิที่เหมาะสม ทำาให้ได้ออกมาเป็นเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ 

ที่มีความเหมาะสมแก่การข้ึนรูปด้วยกระบวนการเป่าเป็นถุงพลาสติก  

ตอบโจทย์ท้ังความยืดหยุ่น เหนียว แขง็แรง และยอ่ยสลายไดเ้รว็

ภายใต้ภาวะที่มีความช้ืนและจุลินทรีย์ที่เหมาะสม โดยไม่ต้องใช้

สารเคมีอันตรายเป็นส่วนผสม ทุกขั้นตอนการผลิตใช้เครื่องจักร

พืน้ฐานทีม่กีารใชง้านภายในประเทศ ทำาใหผู้ป้ระกอบการสามารถ

นำาเอาองค์ความรู้ไปใช้ผลิตเพื่อจำาหน่ายได้ง่าย” 

 จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ทีมวิจัยพบว่าหากมี 

การนำาไปฝังในพื้นที่ที่มีอุณหภู มิและความชื้นเหมาะสม  
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ถุงพลาสติกชนิดนีส้ามารถย่อยสลายได้ภายในเวลา 3–4 เดือน 

โดยมีจุลินทรีย์ทำาหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลาย แต่หากนำาไปฝังใน

พืน้ทีจ่ดัการขยะซึง่มีอุณหภูมสิงูกวา่ คาดวา่จะสามารถย่อยสลาย 

ได้เร็วขึ้น คือภายในเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่านั้น โดยใน 

การคิดค้นถุงพลาสติกย่อยสลายได้ครั้งนี้ นักวิจัยมีความตั้งใจ 

ที่จะนำาไปใช้ลดปัญหาการคัดแยกหรือการจัดการขยะอินทรีย์  

 “ถุงพลาสติกชนิดนี้มีเป้าหมายในการใช้กำาจัดขยะอินทรีย์ 

เพราะขยะอินทรีย์เป็นขยะที่มีปริมาณมากถึงร้อยละ 65 ของ

ปริมาณขยะทั้งหมด ซึ่งมักไม่ได้รับการคัดแยกเพ่ือกำาจัดอย่าง 

ถูกวิธี ทำาให้เกิดการปนเปื้อนและลดมูลค่าของขยะรีไซเคิลลง  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกก่อนทิ้ง และ

สามารถกำาจัดได้อย่างปลอดภัย ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ชนิดนี้ 

จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้กำาจัด เพราะเมื่อท้ังถุงและ

ขยะอินทรีย์เกิดการย่อยสลายรวมกันจนเสร็จสิ้นแล้ว จะได้ก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์น้ำา สารอนนิทรยี ์และชวีมวล ซึง่สามารถนำาไป 

ใช้เป็นปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนสำาคัญในการปลูกพืชกับเกษตรกรได้”
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ประเดิมใช้งาน “ถุงพลาสติกย่อยสลายได้” 
ในงานกาชาดสีเขียว
 จากความสำาเร็จในการคิดค้นสูตรการผลิต “ถุงพลาสติก 

ย่อยสลายได้” ขณะนี้ ได้ เ ปิดตัวให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการทดลองใช้แล้ว ใน “งานกาชาดประจำาปี 2562” ระหว่าง

วันที่ 15–24 พฤศจิกายน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็น 

การจัดงานภายใต้แนวคิดกาชาดสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีภาคอุตสาหกรรมผู้ร่วมทำาวิจัย 

และสนับสนุนการผลิตเพื่อให้เกิดการทดลองใช้จริง บริษัท  

เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำากัด ให้การสนับสนุนแป้ง 

มนัสำาปะหลงั บรษัิทโททาล คอรเ์บยีน พแีอลเอ (ประเทศไทย) 

จำากัด และ บริษัทบีเอเอสเอฟ (ไทย) จำากัด ให้การสนับสนุน

เม็ดพลาสติกชีวภาพ และบริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำากัด 

(มหาชน) ให้การสนับสนุนกระบวนการเป่าข้ึนรูปถุงพลาสติก 

ย่อยสลายได้ 
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 ภายในงานมีถุงพลาสติกสำาหรับใช้ทิ้งขยะอินทรีย์ให้บริการ 

2 ขนาด คือ ขนาด 18x20 นิ้ว สำาหรับให้บริการตามร้านขาย

อาหาร และขนาด 30x45 นิ้ว สำาหรับให้บริการตามจุดทิ้งขยะ 

ทั่วงาน จำานวนรวม 23,800 ใบ น้ำาหนักรวม 1.5 ตัน โดยมี 

อาสาสมัครประจำาทุกจุดทิ้งขยะเพื่ออธิบายการทิ้งอย่างถูกวิธี 

ให้กับผู้เที่ยวชมภายในงาน และคณะวิจัยจะดำาเนินงานติดตาม

ผลการจัดการขยะจริงต่อเนื่องเป็นเวลาอีก 3 เดือน เพื่อยืนยัน

ผลการใช้และนำาไปปรับปรุงพัฒนาผลงานต่อไป

 สำาหรับต้นทุนในการผลิตถุงพลาสติกมาใช้ ในงานกาชาด

คร้ังนี้ เน่ืองจากมีการผลิตจำานวนไม่มากจึงมีราคาเทียบเท่ากับ 

ที่จำาหน่ายในต่างประเทศ คือ ถุงพลาสติกขนาดเล็ก 

18x20 นิ้ว ความหนา 35 ไมครอน มีราคาใบละ  

4 บาท ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ 30x45 นิ้ว  

ความหนา 60 ไมครอน มีราคาใบละ 30 บาท  

แต่ ดร.นพดล ได้อธิบายถึงกลไกทาง 

การตลาดว่า “หากในอนาคตประชาชน

มีความต้องการใช้ถุงพลาสติกแบบ 

ย่อยสลายได้มากข้ึน จะทำาให้มีผู้ผลิต

มากขึ้น และราคาถุงจะลดลงจนเป็น

ราคาที่จับต้องได้มากกว่านี้”

 ดร.นพดล กล่าวทิ้งท้ายว่า “ถุง

พลาสติกยอ่ยสลายไดเ้ปน็อกีทางเลือก

หน่ึงใหเ้ราไดม้ีโอกาสเลอืกใชพ้ลาสตกิ

ได้อย่างเหมาะสม ลดการใช้พลาสติก

ที่ก่อให้เกิดขยะจำานวนมาก และยัง

สามารถนำาขยะรี ไซเคิลกลับไปใช้

ประโยชน์อีกครั้งตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular economy) หาก

ทกุคนชว่ยกนัลดการสรา้งขยะพลาสติก

ที่ก่อให้เกิดมลภาวะจากต้นทาง และ

มีการจัดการกับขยะอย่างถูกวิธีจน

สามารถเปลี่ยนแปลงทั้งระบบได้ ก็

จะสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่าง

ยั่งยืน”
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กองบรรณาธิการ

ดร.อนุศิษย์ แก้วประจักร์ ทีมวิจัยนวัตกรรม
เคลือบนาโน กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและ

การเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(นาโนเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า เซลล์แสงอาทิตย์ 
มีอยู่ 3 รุ่น รุ่นแรก เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีทำาจากผลึก
ซิลิคอน ท่ีเดิมมีต้นทุนสูงมาก ด้วยต้องใช้ซิลิคอน
ความบริสุทธ์ิสูง อุณหภูมิในการหลอมเหลวสูง และ
กระบวนการท่ีซับซ้อน ทำาให้ราคาสูงในช่วงแรก แต่
ปัจจุบันเร่ิมจับต้องได้ รุ่นท่ี 2 เป็นเซลล์แสงอาทิตย์

นาโนเทค สวทช. พัฒนาเทคนิคเคลือบฟิล์มบาง เพิ่มประสิทธิภาพเซลล์
แสงอาทิตย์

เน่ืองด้วยโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ ได้ดำาเนินโครงการตามแผนงาน 
เพ่ือผลักดันและพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นให้เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบใน 

การพัฒนานวัตกรรมการแพทย์สำาหรับผู้สูงอายุและอ่ืนๆ น้ัน จากการลงพ้ืนท่ีพบว่าพ้ืนท่ีมี
ศักยภาพท้ังเครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ เอกชน งานนวัตกรรมด้านการแพทย์ท่ีมีศักยภาพ
พร้อมต่อการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ท่ีหลากหลาย แต่ยังขาดปัจจัยในหลายๆ ด้านท่ีไม่สามารถ
ขยายผลต่อผู้ใช้งานและดำาเนินการสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
 โปรแกรมเวชนครฯ มองเห็นความสำาคัญในการพัฒนาระบบนิเวศและกลไกท่ีสำาคัญ
ในการผลักดันงานนวัตกรรมดังกล่าวเข้าสู่ระบบเศษฐกิจของภูมิภาค ผ่านจังหวัดเชียงใหม่  
จึงจัดทำาโครงการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสำาหรับผู้สูงอายุ Medicopolis จังหวัดเชียงใหม่  
โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 จำานวน 3 โครงการ โครงการละ 1,000,000 บาท
รายละเอียด >  http://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/1758

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเมดิโคโพลิส เมืองนวัตกรรมการแพทย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

ฟิล์มบาง ท่ีใช้กระบวนการเตรียมฟิล์มบางในสุญญากาศสูง ใช้สารท่ีมีราคาแพงและสาร
บางตัวมีความเป็นพิษสูง และสุดท้ายคือ เซลล์แสงอาทิตย์อุบัติใหม่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ต้นทุนถูก มีหลายสีสัน และมีความยืดหยุ่นสูง สามารถทำาการเตรียมได้ด้วยวิธีการเคลือบฟิล์ม
บางแบบสารละลาย ในปัจจุบันเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ในระดับห้องปฏิบัติการก็
มีประสิทธิภาพท่ีใกล้เคียงกับเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิคอนแล้ว จึงคาดว่าจะสามารถแทนท่ี
เซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิคอนได้ในอนาคต
 ด้าน ดร.พิศิษฐ์ คำาหน่อแก้ว หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน กลุ่มวิจัยวัสดุผสม
และการเคลือบนาโน นาโนเทค สวทช. กล่าวว่า เทคนิคต่างๆ ท่ีพัฒนาข้ึนน้ี ช่วยให้ฟิล์ม
บางท่ีจะเป็นเทคโนโลยีอนาคตสำาหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ด้วยต้นทุนท่ีถูกลง ใช้สารน้อยลง สามารถปรับปรุงคุณสมบัติของสารได้ในระหว่าง
กระบวนการเคลือบ 
 ท้ังน้ี งานวิจัยเร่ือง การปรับปรุงคุณสมบัติของโฟโตวอลเทอิกของเซลล์แสงอาทิตย์ท่ี
ประกอบด้วยฟิล์มบางสารอินทรีย์และอนินทรีย์ท่ีทำาการเตรียมโดยเทคนิคการเคลือบแบบ
สารละลายรูปวงเดือน ของ ดร.อนุศิษย์ แก้วประจักร์ ดร.พิศิษฐ์ คำาหน่อแก้ว และ ศ.ทากาชิ 
ซากาว่า ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และคณิตศาสตร์ ประจำาปี 2562 จากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด > https://www.nstda.or.th/th/news/12924
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สดร. จัดงานเสวนา “ไขปริศนา...สิ่งมีชีวิตนอกโลก” ประชาชนเนืองแน่น
รับสาระเต็มอิ่ม

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดงานเสวนา
ดาราศาสตร์ “Are we alone in the universe :  
ไขปริศนา...ส่ิงมีชีวิตนอกโลก” ประชาชนไทย
เทศแห่ร่วมงานคับค่ังท้ังกรุงเทพฯ และเชียงใหม่  
ตอบโจทย์สร้างสาระความรู้ กระตุ้นแรงบันดาลใจ 

นักวิจัยเผยหลักฐานการเปลี่ยนแปลงอากาศโลกจากหินงอกหินย้อย 
เตรียมรับผลกระทบในอนาคต

สำ�นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

จับมือ มูลนิธิวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (NSFC) ผนึกกำาลังวิจัย 
ต้ังรับปัญหา ‘การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ’  
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11 สร้างวัฒนธรรมแบ่งปันความรู้ 
จับมือวิจัยแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมโลก

 ดร.โชติกา เมืองสง อาจารย์ประจำาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ 
สังคมและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำานาจเจริญ กล่าวถึงการเปล่ียนแปลง
สภาพอากาศโลกท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงแบบวัฏจักร (Cycle) เช่น ดวงอาทิตย์จะเกิด 
ปรากฎการณ์ วัฏจักรของจุดดำาบนดวงอาทิตย์ (Sunspot Cycle) ทุกๆ 11 ปี โดยเหตุการณ์น้ี
จะส่งผลให้พลังงานแสงอาทิตย์ลดลง อากาศของโลกก็จะเกิดการแปรปรวนตามไปด้วย ทำาให้
เราคาดการณ์ได้ว่าในอีก 11 ปีข้างหน้า หากเกิดเหตุการณ์น้ีอีกจะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไร 
 นอกจากน้ีผลการศึกษาย้อนกลับไปในระยะ 10 ปี พบว่าปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศของประเทศไทยเกิดจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino) ซ่ึง
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีทำาให้อุณหภูมิพ้ืนผิวมหาสมุทรสูงข้ึน โดยจะเกิดข้ึนทุกๆ 5 ปีคร่ึง  
ในเขตเส้นศูนย์สูตรในฝ่ังตะวันออก และตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก ก่อให้เกิด 
การเปล่ียนแปลงในระบบอากาศท้ังในเขตร้อนและรวมไปถึงอเมริกาเหนือและท่ีอ่ืนๆ 
 ดังน้ันความท้าทายต่อไปของการศึกษาน้ีคือ จะต้องจับให้ได้ว่าช่วงปีไหนบ้างท่ีเกิด
ปรากฏการณ์ดังกล่าว และจะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาก่ีปี ท้ังน้ีความแม่นยำาท่ีต้องการจะต้อง
ได้รับองค์ความรู้อีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาด้านจุลินทรีย์ การศึกษาด้านมหาสมุทร 
หรือด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการตอกย้ำาถึงความถูกต้องในอดีต และวางแผนการ
รับมือเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างทันท่วงที
รายละเอียด > https://www.tsri.or.th/th/news/15

ใฝ่รู้ดาราศาสตร์ทุกเพศวัย
 งานเสวนา “Are we alone in the universe?: ไขปริศนา...ส่ิงมีชีวิตนอกโลก”  มีผู้ร่วม
เสวนาท่ีคร่ำาหวอดในแวดวงดาราศาสตร์ ได้แก่ ดร.แอนดริว ซีเมียน (Dr. Andrew Siemion) 
ผู้อำานวยการสถาบันด้านการค้นหาส่ิงมีชีวิตนอกโลกท่ีรู้จักกันในช่ือ เซติ (SETI – the Search 
for Extra-Terrestrial Intelligence) ศาสตราจารย์ไมเคิล แกเร็ต (Prof. Michael Garett)  
ผู้อำานวยการสถาบันกล้องโทรทรรศน์วิทยุโจเดรลล์แบงค์ (the Jodrell Bank Centre for 
Astrophysics) หน่ึงในกล้องโทรทรรศน์วิทยุท่ีติดตามสัญญาณจากนอกโลก พร้อมด้วย 
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หน่วยงานด้านพัฒนา
เทคโนโยลีดาราศาสตร์ของไทย  มาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์การทำางาน สร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับการค้นหาส่ิงมีชีวิตนอกโลกด้วยเทคโนโลยีท่ีล้ำาหน้า 
 สดร. จัดงานเสวนาดังกล่าว ท่ีกรุงเทพฯ ณ ห้องออดิทอเรียม ช้ัน 6 True Digital Park 
สุขุมวิท 101 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน ท่ีผ่านมา โดยมี คุณพัชรี รักษาวงศ์ เป็นผู้ดำาเนินรายการ 
ท่ามกลางบรรยากาศสากล สุดทันสมัยใจกลางกรุงเทพฯ
รายละเอียด > http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/4085-narit-talk-are-we-alone-in-the-universe
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ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐฯ 
ประสบความสำาเร็จในการทดลองสร้างปฏิกิริยาเคมีภายใต้
ภาวะอุณหภูมิต่ำาอย่างสุดขั้วที่ 500 นาโนเคลวิน ซึ่งนับว่าเย็น 
ยะเยือกเสียยิ่งกว่าห้วงอวกาศระหว่างดวงดาว (Interstellar 
space) อนัเปน็บรเิวณทีอุ่ณหภูมิต่ำาสดุในจกัรวาลหลายลา้นเทา่

การทดลองดังกล่าวยังเฉียดเข้าใกล้อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ 
มากท่ีสุด เท่าท่ีเคยมีการบันทึกสถิติมา โดยนักวิทยาศาสตร์ 

ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ท่ียิงสวนกันในหลายทิศทาง ลดค่าเฉล่ียของ
พลังงานจลน์หรืออุณหภูมิของโมเลกุลโพแทสเซียม-รูบิเดียม  
(KRb) จำานวน 2 โมเลกุลลงต่ำาสุด จนทำาให้ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึน
ระหว่าง 2 โมเลกุลน้ีชะลอความเร็วลงอย่างมาก ซ่ึงเปิดโอกาส
ให้นักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมีต้ังแต่
ต้นจนจบอย่างละเอียดชัดเจน ชนิดท่ีไม่เคยได้เห็นกันมาก่อน

มีการตีพิมพ์รายงานการทดลองข้างต้นในวารสาร Science โดย
ทีมนักเคมีของฮาร์วาร์ดระบุว่า ความสำาเร็จในการสร้างปฏิกิริยา
เคมีท่ีภาวะอุณหภูมิต่ำาสุดข้ัวน้ี อาจจะนำาไปประยุกต์ใช้ในการ
ควบคุมหรือปรับเปล่ียนระดับพลังงานขณะเกิดปฏิกิริยาเคมี
ต่างๆ ตามต้องการ ซ่ึงจะช่วยในการคิดค้นวัสดุล้ำายุคชนิดใหม่ๆ 
หรือพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ได้

ข้อมูลจาก: BBC Thai

ปฏิกิริยาเคมี “เย็นยะเยือกที่สุดในจักรวาล” 
เผยให้เห็นโมเลกุลก่อตัวแบบสโลว์โมชัน
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ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ฉบับวันพุธ นักวิจัยด้าน
วศิวกรรมนาโน จอหน์ โรเจอรส์ และทมีงานที ่Northwestern ไดส้รา้ง
ผวิหนงัจำาลองจากวสัดอุอ่นนุม่ ตดิอปุกรณ์สง่แรงสัน่สะเทอืนไว้ดา้นใน 
เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายและไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

ผิวหนังจำาลองแบบใหม่น้ีสามารถส่งต่อแรงส่ันสะเทือน
เล็กๆ เม่ือถูกกระตุ้น ซ่ึงคุณโรเจอร์สบอกว่าทำาให้เกิด

ความรู้สึกเหมือนกายสัมผัสอย่างธรรมชาติ คล้ายกับการถูน้ิว
เบาๆ บนผิวหนังจริง
 รายงานวิจัยช้ินน้ีบอกว่า “ผิวหนังอัจฉริยะ” แบบใหม่ 
สามารถนำาไปใช้ได้ในหลายสาขา ต้ังแต่การส่ือสารผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ เกมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี VR ตลอดจนการพัฒนา
อวัยวะเทียม และการแพทย์ทางไกล หรือ telemedicine
 ลุค ออสบอร์น นักวิจัยด้านการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย 
Johns Hopkins กล่าวถึงผิวหนังอัจฉริยะน้ีว่า เป็นนวัตกรรมท่ี
น่าต่ืนเต้นซ่ึงจะช่วยเปล่ียนโลกการส่ือสารในอนาคต และอาจ
นำาไปผลิตอวัยวะเทียมท่ีช่วยเพ่ิมความรู้สึกด้านการสัมผัสแก่

“ผิวอัจฉริยะ” ช่วยสัมผัสเสมือนจริงผ่านหน้าจอ

ผู้สวมใส่ได้ รวมถึง การรับรู้แรงกด ความร้อน ความเย็น และ
ความเจ็บปวดต่างๆ
 นอกจากน้ี ผิวหนังอัจฉริยะยังอาจนำามาใช้ในการติดต่อ
ธุรกิจ การเล่นคอนเสิร์ต หรือการปราศรัยต่อผู้คนจำานวนมาก 
ผ่านความรู้สึกท่ีเหมือนการสัมผัสมือกับผู้ท่ีอยู่อีกฟากหน่ึงของ
จอคอมพิวเตอร์ หรือ “virtual handshake”
 แต่ท่ีพิเศษคือ เทคโนโลยีน้ีทำาให้การจับมือหรือสัมผัสกับ
ผู้คนจำานวนมากในคราวเดียวกันน้ันสามารถเกิดข้ึนได้จริงใน
อนาคต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้นำาการเมือง ผู้นำาทางศาสนา 
หรือนักร้องดาราท่ีมีแฟนๆ ติดตามจำานวนมาก

ข้อมูลจาก: VOA Thai
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งานวิจัยชี้ ‘ออกกำาลังกายแบบนักบินอวกาศ’ 
อาจช่วยเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง

รายงานการศึกษาโดยนักวิจัยท่ีศูนย์มะเร็ง Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center ในนิวยอร์ก ช้ีว่า 

โปรแกรมการออกกำาลังกายท่ีนักบินอวกาศของนาซ่าใช้ ท้ังใน
ช่วงก่อน-หลัง และระหว่างท่ีอยู่ในอวกาศ อาจนำามาปรับใช้กับ
ผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง โดยอาจจะช่วยลดผล
ข้างเคียงจากการรักษามะเร็งน้ัน
 นักวิจัยใช้วิธีตรวจสอบผลกระทบท่ีมีต่อร่างกายของนักบิน
อวกาศหลังจากท่ีต้องใช้ชีวิตอยู่ในสถานีอวกาศนานกว่า 6 เดือน  
โดยพบว่าสภาพร่างกายของนักบินเหล่าน้ันจะคล้ายกับสภาพ
ร่างกายของผู้ป่วยมะเร็งท่ีอยูระหว่างการรักษาด้วยวิธีต่างๆ 
เช่น เคมีบำาบัด การสร้างภูมิคุ้มกัน หรือการรักษาแบบตรงจุด
 นักวิจัย เจสสิก้า สก็อตต์ ระบุว่าท้ังนักบินท่ีเพ่ิงกลับจาก
อวกาศและผู้ท่ีเข้ารับการบำาบัดมะเร็งต่างมีมวลกล้ามเน้ือ

รายงานการวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Cell ชี้ว่า โปรแกรมการ
ออกกำาลังกายแบบที่องค์การอวกาศสหรัฐฯ หรือ นาซ่า (NASA) ใช้กับนักบิน
อวกาศ อาจเป็นประโยชนใ์นการเยยีวยาผูป้ว่ยมะเรง็ได้ ตามรายงานของ CNN

ลดลง มวลกระดูกลดลง เลือดจาง ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ 
และการทำางานของหัวใจและหลอดเลือดเปล่ียนไป
 นอกจากน้ัน นักบินอวกาศจะมีภาวะท่ีเรียกว่า “Space 
fog” ซ่ึงหมายถึงอาการหลงลืมเล็กๆ น้อยๆ หรือไม่สามารถ
เพ่งสมาธิไปท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้นาน ซ่ึงคล้ายกับอาการของ 
ผู้บำาบัดมะเร็งท่ีเรียกว่า “chemo brain”
 อย่างไรก็ตาม นักวิจัยแนะนำาให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม
เพ่ือตรวจดูผลกระทบท่ีแท้จริงจากการออกกำาลังกายดังกล่าว 
ซ่ึงหากวิธีน้ีใช้ได้ผลจริงก็จะสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการ
รักษาเยียวยาผู้ป่วยมะเร็งได้ในอนาคต และน่ันหมายถึงการ
ช่วยชีวิตผู้คนท่ัวโลกได้หลายล้านคนต่อปี

ข้อมูลจาก: VOA Thai
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ยานสำารวจฮายาบูซะ 2 กำาลังเดินทางกลับสู่โลก

องค์กรสำารวจอวกาศประเทศญี่ปุ่น หรือ JAXA ระบุว่ายานสำารวจ
ดาวเคราะหน์อ้ยฮายาบซูะ 2 กำาลงัเดนิทางกลบัสูโ่ลก หลงัจากทีม่กีาร
ยืนยันว่าเครื่องยนต์หลักของยานทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ยานสำารวจฮายาบูซะ 2 เดินทางถึงดาวเคราะห์น้อยริวงู  
เมื่อเดือนมิถุนายนปีท่ีแล้ว และใช้เวลาราว 1 ปีครึ่ง  

ในการสำารวจพื้นผิวของดาวก่อนท่ีจะออกเดินทางจาก 
ดาวเคราะห์น้อยริวงู เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
จากนั้นได้มีการทดสอบเครื่องยนต์ไอออนหลัก 4 เครื่องในช่วง 
2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 กอ่นหน้าน้ี JAXA ได้ประกาศว่าเคร่ืองยนต์เหล่าน้ันพร้อมแล้ว  
กอ่นทีย่านสำารวจฮายาบซูะ 2 จะเดนิทางกลบัโลกในวนัองัคารที ่
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ตามเวลาในประเทศญีปุ่น่
 JAXA ระบุว่า ยานดังกล่าวอยู่ห่างจากโลกกว่า 250 ล้าน
กิโลเมตร และมีกำาหนดจะเดินทางถึงโลกประมาณเดือน
พฤศจิกายนหรือธันวาคมปีหน้า

 ทั้งนี้ JAXA มีแผนจะให้ยานสำารวจฮายาบูซะ 2 ปล่อย
แคปซูลอันหนึ่งออกมา ขณะที่กำาลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก 
คาดวา่แคปซลูน้ีบรรจตุวัอยา่งหนิเอาไว ้โดยแคปซลูดังกล่าว
จะตกลงในทะเลทรายของประเทศออสเตรเลีย
 ตวัอยา่งหนิเหลา่น้ี สว่นใหญจ่ะมอบใหแ้ก่นักวทิยาศาสตร ์
ญีปุ่น่ โดยนกัวทิยาศาสตรจ์ะเริม่วเิคราะหห์นิดงักลา่วในชว่ง
ฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลจาก: NHK World-Thai
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หวังล่ี นักวิจัยในโครงการประจำาสถาบันเทคโนโลยี
อวกาศแห่งชาติจีน (CAST) กล่าวว่า สถานีพลังงาน

แสงอาทิตย์กลางอวกาศจะทำางานด้วยการกักเก็บพลังงาน
แสงอาทิตย์ซ่ึงไม่เคยมาถึงพ้ืนโลกได้ ซ่ึงจีนจะเปล่ียนพลังงาน 
เหล่าน้ีเป็นคล่ืนไมโครเวฟหรือเลเซอร์ แล้วส่งกลับมายังโลก
เพ่ือให้มนุษย์ในอุปโภค
 “เราหวังยกระดับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ รวมถึง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือให้มนุษย์ได้ใช้พลังงาน 
ท่ีสะอาดอย่างไร้ขีดจำากัด” หวังล่ี กล่าว
 สำาหรับความคิดการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์จากจีน 
เกิดข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 2008 ท่ีมีการบรรจุเป็นประเด็นสำาคัญให้มี 

การทำาวิจัยในเร่ืองน้ี ซ่ึงความทะเยอทะยานของจีนในวันน้ัน 
กลายเป็นเร่ืองท้าทายสำาหรับเทคโนโลยีท่ีมีในปัจจุบัน เน่ืองจาก 
ต้องดำาเนินการปล่อยแผงพลังงานแสงอาทิตย์สู่อวกาศ
และดำาเนินการติดต้ังจำานวนมาก รวมถึงต้องติดต้ังระบบ 
ส่งพลังงานปริมาณมหาศาลแบบไร้สายท่ีมีประสิทธิภาพด้วย
 ดังน้ัน จีนจึงทุ่มเงินลงทุนราว 200 ล้านหยวน (ราว 860 
ล้านบาท) ในการดำาเนินการก่อสร้างฐานทดสอบในเขตป้ีซาน 
เทศบาลนครฉงช่ิง เพ่ือศึกษาวิจัยการส่งพลังงานอันทรงพลัง
แบบไร้สาย ตลอดจนผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

ข้อมูลจาก: Xinhua Thai

จีนมองไกลสร้าง “ฟาร์มโซลาร์เซลล์กลางอวกาศ” 
ผลิตกระแสไฟส่งกลับมายังโลก

จีนไม่หยุดที่จะพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์เพียงเท่านี้ 
เพราะกำาลังมีโครงการที่มีชื่อเรียกว่า 

“สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนอวกาศ” ภายในปี ค.ศ. 2035
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สาระ
App

 TruePlookpanya ทรูปลูกปัญญา แอปลิเคชันที่เด็ก TCAS ทุกคนควรจะต้องมีไว้ใน
โทรศัพท์ เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวของการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 

• คลิปติวและข้อสอบ GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ และ O-NET 
• บทความเจาะลึกแยกกลุ่มคณะที่คัดมาเฉพาะคุณ พร้อมระบบแจ้งเตือนบทความมาใหม่
• ข่าวรับตรงและข่าวค่าย อัปเดตก่อนใคร, สรุปทุกสาระสำาคัญ, พิเศษ ด้วยระบบแจ้งเตือน

วันเปิด-ปิดรับสมัคร และแจ้งเตือนข่าวรับตรงมาใหม่ ส่งตรงถึงมือถือคุณทุกวัน

แนะนำาแอปดี มีความรู้

TruePlookpanya ทรูปลูกปัญญา

ทุกเรื่องราวของเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย  
ทุกเรื่องครบ จบในแอปเดียว

สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store และ 
Google Play 
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วัชราภรณ์ สนทนา บทความ 
พิเศษ

แม้จะเป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ แต่หากมีอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือให้พวกเขาดูแล
ตนเองได้ในชีวิตประจำาวัน คงทำาให้มีกำาลังใจต่อสู้กับชีวิตมากขึ้น แนวคิดที่เป็น
แรงบันดาลใจให้ ดร.ดนุ พรหมมินทร์ ทีมวิจัยชีวกลศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวสัดแุหง่ชาต ิ(เอม็เทค) สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ 
(สวทช.) วจัิยพฒันา ‘ตน้แบบอปุกรณพ์ว่งตอ่ปรบัรถเขน็ทัว่ไปเปน็รถเขน็ไฟฟา้ 
M2E 1.1’ ในราคาเพียง 7,000 บาท ได้สำาเร็จ

นวัตกรรม ‘รถเข็นไฟฟ้า’ 
เพื่อผู้พิการและผู้สูงวัย
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 ดร.ดนุ พรหมมินทร์ กล่าวว่า ข้อมูล

จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ รายงานว่าปัจจุบันมีคนพิการทางด้าน

การเคลือ่นไหวร่างกาย จำานวน 1,015,955 คน 

ซึ่งในจำานวนดังกล่าวยังไม่นับรวมผู้สูงอายุท่ี

ใช้รถเข็นซ่ึงนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน

ตามสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคม 
ธรรมดาให้เป็นรถไฟฟ้าประกอบด้วย 3 ส่วน 

หลักๆ คือ ชุดขับเคล่ือน ชุดควบคุมการ

เคล่ือนท่ี และชุดแหล่งพลังงาน โดยชุด

ขับเคลื่อนเป็นอุปกรณ์ที่ทำาหน้าที่ขับเคล่ือน

ลูกล้อให้เดินหน้าหรือถอยหลังได้ โดยเรา

เลือกประยุกต์ใช้ชุดมอเตอร์จากที่ปัดน้ำาฝน

ซึ่งหาซื้อได้ง่าย ซึ่งมอเตอร์นี้จะถูกต่อเข้า

กับชุดควบคุมการเคลื่อนที่เพื่อเป็นตัวออก 

คำาสั่งให้ลูกล้อเคลื่อนที่ตามต้องการ เช่น 

หากดนัทีจ่บัไปดา้นหนา้รถเขน็ไฟฟา้กจ็ะเดนิ

หนา้ หากดนัถอยหลงักจ็ะเดนิถอยหลงั สว่น

ชุดแหล่งพลังงานหรือแบตเตอร ี่เลือกใช้ 

แบบที่หาซื้อได้ทั่วไป และมีขนาดไม่ใหญ่ 

มากนัก เพื่อให้รถเข็นมีน้ำาหนักไม่มาก ทั้งนี้

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอร่ี คอืหากชารจ์

ไฟฟ้า 1 คืน จะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

ยาวนาน 4 ช่ัวโมง ซึ่งในกรณีที่แบตเตอรี่

หมดก็สามารถสลับเปลี่ยนการใช้งานจาก

ระบบไปฟ้ามาเป็นระบบปกติเหมือนเดิมได้ 

สำาหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต อาจมี

การออกแบบใหเ้ป็นรถเข็นไฟฟ้าทำางานผ่าน

การสั่งงานด้วยเสียงหรือสายตา เน่ืองจาก

เทคโนโลยีเซนเซอร์มีความก้าวหน้าไปมาก 

เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานของคนพิการ

ที่มีความพิการแตกต่างกัน นอกจากนี้อาจ

มีการเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่แบบลิเทียม

ซึ่งจะทำาให้มีน้ำาหนักเบามากขึ้น อย่างไรก็ดี 

สิง่สำาคญัในการพฒันาคอืการคำานึงถึงความ

ปลอดภัยของเทคโนโลยีเป็นหลักด้วย”

ผู้สูงวัย โดยรถเข็นที่มีการใช้งานส่วนใหญ่ 

มักเป็นรถเข็นแบบทั่วไป ซึ่งต้องอาศัย

กำาลังแรงคนในการใช้มือผลักดัน ในกรณีที ่

ผู้สูงอายุหรือคนพิการที่ไม่มีกำาลังแขนต้อง

พึง่พาคนใกลชิ้ดเขน็รถเขน็ให ้ทำาใหล้ำาบากใจ  

และไม่สะดวกในการเดินทางมากนัก ขณะที ่

รถเข็นไฟฟ้าแม้จะมีความสะดวกในการใช้งาน 

และเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเอง

ได้ดีกว่า แต่รถเข็นแบบไฟฟ้ายังมีราคา 

คอ่นขา้งสงู ตัง้แตร่าคา 20,000-100,000 บาท  

ทำาให้มีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถ 

เข้าถึงเทคโนโลยีได้ 

 ‘ต้นแบบอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็น 

ทัว่ไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.1’ ถูกพัฒนาข้ึน  

โดยมวีตัถปุระสงคส์ำาคญัในการออกแบบคอื 

เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ใช้อุปกรณ์ที่หา

ซ้ือได้ง่ายในท้องตลาด และมีราคาไม่แพง  

เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้ใช้รถเข็นท่ัวไปไม่ว่าจะเป็น 

ผู้สูงอายุหรือคนพิการที่มีร่างกายท่อนบนมี

ความอิสระและดำารงชีวิตขั้นพื้นฐานได้ดีขึ้น

 “อุปกรณ์ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือจะเปล่ียนรถเข็น 
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 ความยากในการวิจัยพัฒนานอกจาก 

มุ่งเป้าให้เป็นเทคโนโลยีท่ีเข้าถึงได้และ 

ใช้งานได้จริงแล้ว สิ่งสำาคัญที่สุดของการ

พัฒนารถเข็นธรรมดาให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า  

คือต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์

เครื่องมือแพทย์เพื่อความปลอดภัย 

 “รถเขน็รุน่นีผ้า่นการประเมนิผลติภณัฑ์

เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า ด้วยการทดสอบ

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า การป้องกัน

สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า รวมท้ัง 

ผ่านการประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์ 

โดย ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช. ซึ่งถือเป็น 

ความโชคดีที่มีหน่วยงานทดสอบที่ เป็น 

มาตรฐานสากลในประเทศไทย ทำาให้การ

ทดสอบพัฒนาทำาได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคในประเทศเกิดความ

เชื่อม่ันต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 

และช่วยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศเกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลติใหม้มีาตรฐานในระดบั

สากล” 

 สำาหรับแนวทางการผลิตรถเข็นไฟฟ้า 

เอ็มเทค สวทช. ได้ริเริ่มโครงการการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับภาคการศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาในการพัฒนาอุปกรณ์ 

การแพทย์ ด้วยการถ่ายทอดวิธีการประกอบ

และติดตั้งอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไป

เป็นรถเข็นไฟฟ้า โดยเบ้ืองต้นได้ลงนาม

ความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิค 2 แห่ง 

ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และวิทยาลัย

เทคนิคสัตหีบ และอยู่ในระหว่างขยายความ

รว่มมอืกบัทางวทิยาลยัเทคนคิสมทุรปราการ 

ในลำาดับถัดมา เพื่อเป็นศูนย์กลางนำาร่อง
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ผลติอปุกรณพ์ว่งตอ่ปรบัรถเขน็ทัว่ไปเปน็รถ

เข็นไฟฟ้า รวมจำานวน 30 ชุด มอบให้อาสา

สมัครผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นท่ีใกล้เคียง

วิทยาลัยเทคนิค

 นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำานวยการ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวว่า เอ็มเทค 

สวทช. ได้ถ่ายทอดวิธีการผลิตและการ

ประกอบรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.1 ให้แก่

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยหลังโครงการ

นำารอ่งจะสามารถใหบ้รกิารผลติรถเข็นไฟฟา้

แก่คนพิการและผู้สูงอายุท่ีอยู่ในพื้นที่ใกล้

เคียงหรือนอกสถานที่ได้ รวมท้ังให้บริการ

ซอ่มบำารุงหากเกดิความผดิปกตขิองอปุกรณ ์

การดำาเนนิโครงการในคร้ังนีน้บัเปน็การแลก

เปล่ียนองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์

การแพทย์ร่วมกัน เพื่อให้คนพิการและผู้สูง

อายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถือว่าเป็นการช่วย

เหลือสังคมและลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม

ได้อีกส่วนหน่ึง รวมถึงเป็นกลไกหน่ึงในการ

พฒันานกัศกึษาอาชวีศกึษาใหม้ทีกัษะวชิาชีพ 

มทีกัษะชวีติ ความคดิสรา้งสรรค ์ความรบัผดิ

ชอบต่อสังคม ตลอดจนในอนาคตสามารถ

พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยวัสดุ

และแรงงานในประเทศไทย ทำาให้มีราคาถูก

ลง ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

 “ดีใจที่ เอ็มเทค เปิดโอกาสให้ทาง

วทิยาลยัเทคนคิไดท้ำาอุปกรณต์น้แบบ ทีร่าคา

ไม่แพง ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดย

เอารถเข็นขนาดมาตรฐานมาดัดแปลงเพียง 

7,000 บาท ทั้งนี้จะนำานวัตกรรมนี้ ไปช่วยผู้

พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ ที่ร่างกายท่อน

บนสามารถใช้ได้ หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่

พอมีแรงขยับข้อมือได้ เพ่ือให้พอช่วยเหลือ

ตัวเองได้ ท่ีสำาคัญคนที่ไม่มีเงินมากก็เข้าถึง

เทคโนโลยีได้ และนักศึกษาก็ได้ทั้งความรู้ 

ประสบการณ์และความเป็นจิตอาสา” 

 อย่างไรก็ดี เอ็มเทค สวทช. เตรียม

ขยายความร่วมมือ โดยจะเปิดรับสถาบัน 

อาชีวศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ  

เพ่ือเป็นเสมือนโรงงานต้นแบบที่ช่วยผลิต 

รถเข็นธรรมดาสู่รถเข็นไฟฟ้าในราคาท่ีเหมาะสม  

พร้อมทั้งยังสามารถช่วยดูแลซ่อมบำารุงให้

แกผู่พ้กิารและผูส้งูอายคุรอบคลมุทกุจังหวดั 

เป็นการ ‘เพิ่มโอกาสให้คนพิการและผู้สูง

อาย’ุ ได้เข้าถึงเทคโนโลยีรถเข็นไฟฟ้า ขณะ

เดียวกันยังเป็นการ ‘สนับสนุนการเรียนรู้ 

ใหก้บันกัศกึษาในระดบัอาชวีศกึษา’ ในดา้น 

การออกแบบและผลิตงานทางด้านอุปกรณ์

การแพทย ์รวมทัง้ชว่ยจดุประกายใหเ้ยาวชน

กลุ่มน้ีก้าวสู่การเป็น ‘นวัตกรรุ่นใหม่’ พลัง

ที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมใน 

อนาคต
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สาระน่ารู้จาก อย. สาระน่ารู้จาก อย.
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สาระน่ารู้จาก อย.
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สาระน่ารู้จาก อย.
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ห้องภาพ 
สัตว์ป่า
ไทย

ประทีป ด้วงแค

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฮูก, เค้ากู่
Otus lettia

ฮูก หรือ เค้ากู่ เป็นนกล่าเหยื่อในเวลากลางคืน ตอนกลางวันจะหลบซ่อน 
ด้วยการเกาะบนกิ่งไม้ที่มีใบแน่นทึบ หรืออยู่ตามโพรงของต้นไม้ ส่งเสียงร้อง 

เป็นเอกลักษณ์ “ฮู-อู” คล้ายเสียงคนร้องกู่ อาหารเป็นสัตว์ขนาดเล็ก  
เช่น กิ้งก่า หนู นก
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กองบรรณาธิการSci 
Society

สวทช. ร่วมสร้างการเรียนรู้ผ่าน “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15”

กลับมาอย่างย่ิงใหญ่อีกคร้ังกับการเฉลิมฉลองการส่ือสาร

ทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลก ในงาน “เทศกาล

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ คร้ังท่ี 15 (Science Film  

Festival 2019)” โดยในปีน้ี สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ได้ร่วมกับ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานพันธมิตร นำาส่ือ

วีดิทัศน์ 18 เร่ือง หลากเน้ือหาหลายอารมณ์จาก 10 ประเทศมาฉายให้

เด็กและเยาวชนได้ชมในหัวข้อ “ฮุมโบลด์ท และสายใยแห่งชีวิต” โดย 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็น

หน่ึงใน 6 ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ให้กับเด็กและเยาวชน

 นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า  

“สวทช. ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการเป็นศูนย์จัดฉายภาพยนตร์

วิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเน่ือง เพราะพันธกิจหลักของ สวทช. นอกจาก

การสร้างเสริมการวิจัยเพ่ือการนำาไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจำาเป็นต่อ

ประเทศแล้ว ยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนากำาลังคน ท้ังในด้านการ
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พัฒนาเด็กและเยาวชนสู่อาชีพนักวิจัย การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

การสนับสนุนทุนการศึกษา รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย

หันมาสนใจในเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในปีน้ีได้ร่วมจัดฉาย

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ระหว่างวันท่ี 18–28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 “สำาหรับหัวข้อการจัดงานคร้ังน้ี คือ “ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต 

(Humboldt and the Web of Life)” มาจากวาระครบรอบ 250 ปีชาตกาล  

ของ อเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลด์ท (Alexander von Humboldt)  

นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้ปฏิวัติแนวคิดทางธรรมชาติและให้คำา

จำากัดความไว้ว่า “ธรรมชาติเปรียบเสมือนเครือข่ายมีชีวิตท่ีเช่ือมโยง

ซ่ึงกันและกัน” เพ่ือส่ือให้ผู้ชมภาพยนตร์ได้หยุดมองความสัมพันธ์ของ

แต่ละส่ิง และใส่ใจว่าทุกการกระทำาของตนมีผลต่อส่ิงแวดล้อม สำาหรับ

ส่ือท่ีจัดฉายมีท้ังหมด 18 เร่ือง จาก 10 ประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

คือ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน และหนังส้ัน เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และธรรมชาติ โดยจัดฉายท้ังแบบซาวด์แทร็ก พากย์ไทย และมีคำา

บรรยายภาษาไทย ท่ีพิเศษคือภายหลังการจัดฉายภาพยนตร์ สวทช. ได้

จัดกิจกรรมจุดประกายและส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมเกมทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับภาพยนตร์ และทอล์กโชว์สร้างแรงบันดาล

ใจในการทำางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักวิจัยจาก สวทช. 

หวังว่าเยาวชนจะได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินและได้รับสาระ 

ความรู้ดีๆ จากการร่วมเทศกาลฯ ในคร้ังน้ี”

 ด.ญ.กันต์กมล แก้วพูลศรี หรือ เหนือ นักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 4 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สะท้อนความประทับใจจาก

การเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังน้ีว่า “จากการชมภาพยนตร์ มีเร่ืองท่ีชอบท่ีสุด 

2 เร่ือง คือ การผจญภัยของลูกแก้วสามพ่ีน้อง ซ่ึงนำาของท่ีเห็นได้ท่ัวไป

มาประดิษฐ์เป็นกลไกให้ลูกแก้วไหลไปตามจุดต่างๆ กับบ้านวิทยาศาสตร์

น้อยตอนหอยทากเพ่ือนรัก เพราะหอยทากน่ารักมาก สามารถเดินผ่าน

อุปสรรคท่ีเป็น หิน ท่อนไม้ และทางชันได้ด้วย เป็นเร่ืองใหม่ท่ีไม่เคย

รู้มาก่อน นอกจากน้ียังชอบการได้ออกมาเรียนรู้นอกสถานท่ีและชอบ

ทำาการทดลอง เพราะสนุกและได้เรียนรู้ส่ิงท่ีอยากรู้ สำาหรับคนท่ียังไม่

ชอบวิทยาศาสตร์ คิดว่าถ้าลองเปิดใจดูจะพบว่าวิทยาศาสตร์เป็นเร่ือง

สนุกมากค่ะ”

 ด้าน นางสาวทิฆัมพร ม่วงแจ่ม หรือ ไผ่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

6 โรงเรียนสามโคก กล่าวว่า “วันน้ีได้ดูเร่ืองจากรากเหง้าสู่กำาเนิดมนุษย์ 

ทำาให้เห็นปัจจัยต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้มนุษย์มีวิวัฒนาการมาเป็นอย่างทุกวันน้ี 

เป็นแรงกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ

พัฒนาตนเองและประเทศให้เจริญก้าวหน้า ท่ีสำาคัญหลังจบภาพยนตร์

ยังได้ฟังพ่ีนักวิจัย สวทช. เล่าถึงประสบการณ์เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัย 

การทบทวนเป้าหมาย และการวางเตรียมตัววางแผน ทำาให้ย่ิงอยากทำา

ตามฝันในการทำางานด้านการแพทย์ให้สำาเร็จ”

 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้นับเป็นกิจกรรมดีๆ  

ท่ีช่วยให้เด็กและเยาวชนเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองใกล้ตัว และ

สามารถสนุกไปกับการเรียนรู้ได้ อีกท้ังยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ

ให้เด็กและเยาวชนสนใจเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และก้าวสู่อาชีพ 

นักวิจัยเพ่ือขับเคล่ือนประเทศด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
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รองนายกรัฐมนตรีมอบเข็มประกาศ
เกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดี
เด่นประจำาปี 2562 สาขาวิศวกรรม
อุตสาหกรรม / บริหารงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้กับ ผอ. สวทช.

เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สมาคมนักเรียนทุน 

รัฐบาลไทย ทำาพิธีมอบเข็มประกาศเกียรติคุณ 

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และดาวรุ่ง เพ่ือเชิดชูเกียรติ โดยมี  

ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และจัดให้มี

ปาฐกถาพิเศษ จาก ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ อธิการบดี สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักเรียนทุน

รัฐบาลไทยดีเด่น ปี 2557 ในหัวข้อ “Shaping Thailand’ s Education 

 in the Age of the Fourth Industrial Revaluation”

 ซ่ึงในการน้ี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการคัดเลือก

จากสมาคมฯ เข้ารับมอบเข็มประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาล

ไทยดีเด่น ประจำาปี 2562 สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม / บริหารงาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเชิดชูเกียรตินักเรียนทุนรัฐบาล

ไทย พร้อมกันน้ี ผู้บริหาร สวทช. เข้าร่วมแสดงความยินดี

เผยแพร่ข่าว : 

ส่วนส่ือสารองค์กร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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GISTDA และ JAXA ลงนาม MOU การใช้
ประโยชน์อวกาศส่วนนอกเพื่อวัตถุประสงค์
ในทางสันติ

เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า 
และองค์การสำารวจอวกาศแห่งญ่ีปุ่น หรือ JAXA ร่วมลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความเข้าใจในการใช้ประโยชน์อวกาศส่วนนอกเพ่ือวัตถุประสงค์
ในทางสันติ
 โดยมีสาขาความร่วมมือท่ีสำาคัญได้แก่
 1) Earth Observation and Satellite Applications
 2) Space environment utilization and Space Exploration
 3) Promotion of space industries
 4) Exchange personnel, researchers and engineers
 การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดให้มีข้ึนระหว่างการประชุม 
Asia-Pacific Regional Space Agency Forum คร้ังท่ี 26 (APRSAF-26) 
ณ เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีปุ่น ย้อนกลับไปเม่ือปี พ.ศ. 2544 จิสด้าได้
มีบันทึกความตกลงกับ The National Space Development Agency 
(NASDA) ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นความร่วมมือในด้าน Exchange Earth 
Observation data, Promote Joint R&D และการแลกเปล่ียนบุคลากร 
ต่อมาได้มีการจัดทำาบันทึกแก้ไข Agreement ฉบับดังกล่าว เม่ือปี พ.ศ. 
2550 เพ่ือแจ้งการเปล่ียนช่ือหน่วยงานคู่ภาคีเป็น The Japan Aerospace 
Exploration Agency (JAXA) โดยให้คงกรอบความร่วมมือเดิมไว้
 ต่อมา GISTDA  และ JAXA เห็นพ้องต้องกันว่า สาขาความร่วมมือ
ตามบันทึกความตกลงดังกล่าว มีความล้าสมัยและไม่ครอบคลุมภารกิจ 
และศักยภาพของท้ัง 2 หน่วยงานท่ีได้มีการดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน จึง
เห็นควรจัดทำาบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ข้ึนมาทดแทน

เผยแพร่ข่าว : 
ส่วนส่ือสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



27 ธันวาคม 2562

อว. หารอื British Council เตรยีมพรอ้มยกระดับการเรยีนการสอนและคณุภาพงานวิจยัไทย

2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) /นายแอนดรูว์  

กลาส ผู้อำานวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย เข้าพบ ดร.สุวิทย์ 

เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) หารือในหัวข้อ “English in Higher Education” 

พัฒนาการเรียนการสอนของครูยุคใหม่ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ พร้อม

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า อว. มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ซ่ึงกระจายอยู่ในพ้ืนท่ีต่างๆ รวม 38 แห่ง ซ่ึงสามารถร่วมกับ British 

Council ในการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ของเศรษฐกิจประเทศไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสริมพลังให้ราชภัฏเป็น

ผู้ขับเคล่ือนหลักในการแก้ปัญหาความยากจน  นอกจากน้ีกระทรวง อว. 

สนใจท่ีจะร่วมกับ British Council ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ BCG ให้เกิดเป็น

แพลตฟอร์มร่วมกันพัฒนาท้ังระบบนิเวศการวิจัย ทักษะและศักยภาพ

ของกำาลังคน รวมท้ังแสวงหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือใน frontier 

research ใน 3 ด้านคือ space, quantum, high energy physic

 ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือระหว่าง อว. กับ British 

Council เบ้ืองต้น แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1.การยกระดับ

ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษผ่านการพัฒนาราชภัฏและ

โรงเรียนสาธิต ให้มีการขยายผลจากงานเดิมท่ีเคยทำา 2.การพัฒนาด้าน

การวิจัยและพัฒนา เน้นเร่ือง BCG และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีทาง

อังกฤษมีความเช่ียวชาญ โดยทำาความร่วมมือในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล 

และหน่วยงานต่อหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิจัยของไทย 

และ 3.การพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 

จะต้องเชิญชวนมหาวิทยาลัยให้ปรับเปล่ียนหลักสูตรให้มีความเป็นสากล

มากข้ึน รวมท้ังการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับการสอนในบางรายวิชา เช่น 

วิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างมาตรฐานมหาวิทยาลัยไทยให้ได้ตามสากล
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สาระวิทย์
ในศิลป์

คอลัมน์
แนะนำา

วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื ่องเกี ่ยวกับอวกาศ
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ที ่UWCAC ฉนัไดม้โีอกาสเรยีนรูว้ชิาใหม่ๆ  หลายวชิา หนึง่ในนัน้กค็อืวิชาทีม่ชีือ่
วา่ Design and Technology  หรือเรยีกย่อๆ ว่า DT ในช้ันเรยีนมทีัง้เพ่ือนๆ
ที่ชื่นชอบงานศิลปะเป็นศิลปินเต็มตัว รวมทั้งมีเพื่อนๆ ที่ชื่นชอบวิทยาศาสตร์ 
ชอบการคำานวณ และงานเขยีนโปรแกรม และเพ่ือนๆ ทีอ่อกแนวก่ึงๆ วิทย ์กึง่ๆ 
ศิลป์แบบฉัน (เพื่อนที่ชื่นชอบวิทยาศาสตร์ในความหมายคือ คนที่เลือกเรื่อง
วิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหลัก มีจำานวนชั่วโมงที่
เรยีนมากกวา่วชิาอืน่ๆ สว่นเพือ่นท่ีช่ืนชอบศลิปะคอืเพือ่นท่ีเลอืกเรยีนวชิาศลิปะ
แขนงต่างๆ เป็นวิชาหลัก และจำานวนชั่วโมงเรียนมากกว่า)

2
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 ฉันเองชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ  
เวลาว่างชอบวาดรูป และประดิษฐ์ของเล่น 
ไปเรื่อยเปื่อย ชั่วโมงแรกคุณครูถามว่า 
ทีเ่ลอืกวชิานีก้นัเพราะอยากเปน็วิศวกร 
สถาปนิก และนักออกแบบหรือเปล่า 
หลายๆ คนยกมอื แต่พอครถูามวา่วาดรปู 
ได้ไหม กลุ่มที่ยกมือตอนแรกเอามือลง 
ในขณะท่ีเพื่อนๆ ศิลปินยกมือขึ้นแทน 
คณุครูอธบิายต่อว่าวาดรปูได ้คอืการจบั 
ดนิสอแลว้ขดีเขยีนลวดลายเส้นไปตาม
แต่จะคดิ มนังา่ยนดิเดยีว ทุกคนสามารถ
ทำาได้ ทุกคนสามารถเรียนวิชานี้ได้ แม้
ฉันจะยังไม่มีความรู้พอที่จะออกแบบ
นวัตกรรม หรือคิดค้นการทดลอง 
เจ๋งๆ แต่ฉันมีใจท่ีรักในการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ และฉันสนใจที่จะฝึกฝนทักษะที่
หลากหลาย 
 เม่ือมาเจอเข้ากับวิชานี้  ฉันจึง
ตาเป็นประกาย คุณครูให้เวลาเรา
ออกแบบจนถึงขั้นทำาโมเดลออกมา
ภายใน 1 ภาคการศึกษา ในระหว่างที่
การออกแบบดำาเนินการไปพวกเราก็ได้
เรยีนรูเ้รือ่งต่างๆ ท่ีเกีย่วกับ Design and 
Technology ไปด้วย คาบแรกคุณครู 
สอนเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ใน 
ยคุสมัยตา่งๆ และใหเ้ร่ิมทำาช้ินงานแรก  
ในภาพน้ีคือช้ินงานกล่องใส่เคร่ืองเขียน 
จากแผ่นอะครลิิกท่ีใชศ้ลิปะสรา้งสรรค์
รูปทรงออกมาให้สวยงามน่าใช้ภายใต้
กรอบของหลักการคำานวณเร่ืองหน้าท่ี
การใช้งาน ระยะเวลา และคุณสมบัติ
ของวัสดุที่ใช้ 
 งานชิ้ นนี้ นอกจากจะเป็นการ
แนะนำาการใช้วัสดุและเคร่ืองมือที่มี

แลว้ คณุครตูอ้งการเรยีนรูพ้ืน้ฐานของเดก็แตล่ะคนวา่มีความเขา้ใจและความสามารถ 
ในการถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองคิดออกมาได้อย่างไรบ้าง
 โดยคุณครูกำาหนดให้ทุกคนออกแบบโดยใช้วัสดุคนละ 1 ช้ินเท่านั้น เป็นแผ่น 
อะคริลิกหนา 3 มิลลิเมตร กว้าง 10.5 เซนติเมตร และยาว 29.5 เซนติเมตร  
ทกุคนจะตอ้งสรา้งสรรคผ์ลงานทีมี่รปูแบบแตกตา่งกนัภายใตเ้งือ่นไขและขอ้กำาหนด 
เดียวกัน เป็นการคิดแก้ปัญหาเพื่อค้นพบสิ่งใหม่จากสิ่งเดิมที่มี ซึ่งฉันอยากจะเรียก
มันว่า ความคิดสร้างสรรค์บนความขาดแคลน

 ต่อมาคุณครูให้พวกเราศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในยุคต่างๆ แล้วเลือกมา
หนึ่งรูปแบบเพื่อนำามาออกแบบให้เป็นนาฬิกาที่สื่อถึงสถานที่นั้นๆ ช่วงแรกเรานำา
เสนอแผนภาพสถาปัตยกรรมที่เราสนใจในยุคต่างๆ พูดคุยกันถึงลักษณะที่โดดเด่น 
ของมัน ฉันเห็นเพื่อนๆ ศิลปินเริ่มสเกตช์ภาพอาคารบ้านเรือนกันอย่างสวยงาม  
ในขณะที่เพื่อนๆ สายวิทย์กำาลังคิดถึงขนาดสัดส่วน และรูปทรงที่มีความสมดุล  
วา่ตกึไหนทีจ่ะออกแบบใหผ้ลติไดแ้บบมีระบบระเบยีบ เพราะคณุครพููดถงึการตลาด
เขา้มาด้วย เราก็ตอ้งคำานงึถงึ Mass production วชิานีม้นัคอืวชิาครอบจักรวาลจริงๆ  
ต่อจากเรื่องของเทรนด์ดีไซน์ ก็เข้าสู่หลักการพื้นฐานที่สำาคัญชื่อหัวข้อที่เรียก
แสนยากและฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย “Ergonomics” เป็นวิชาที่ว่าด้วยความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรืออีกนัยหนึ่งคือ ผู้ ใช้กับผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่มนุษย์ไป
ใช้งาน ซ่ึงไม่เฉพาะชิ้นงานเล็กๆ อย่าง ปากกา คีย์บอร์ด โทรศัพท์มือถือ หรือ 
หม้อหุงข้าว เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงอาคาร บ้านเรือน เครื่องเล่นในสวนสนุก  
ยานอวกาศ และสิ่งแวดล้อมรอบๆ มนุษย์ 

ภาพกล่องใส่เครื ่องเขียนของฉัน ฉันออกแบบเป็นเต่าทองแต่คุณครูมองว่ามัน
เหมือนปูมากกว่า
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 เออร์โกโนมิกเป็นตัวกำาหนดขนาด
สัดส่วนของข้าวของเหล่านั้น เพ่ือให้
เหมาะสมกับการใช้งานของมนุษย์ 
เพื่ออำานวยความสะดวกสบาย และ
เพื่อให้การใช้งานเข้าใจได้ง่าย โดย
อาศยัหลกัการคดิทีป่ระยุกต์มาจากวิชา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เร่ือง
แรกที่ฉันได้เรียนรู้คือขนาดของเก้าอี้
ที่ ได้ตัวเลขมาจากค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์
ของสัดส่วนมนุษย์ ก็คือวิชาสถิติแบบ
ประยกุตน่ี์เอง ถงึตอนน้ีคณุครูเร่ิมแจก
เครื่องนาฬิกาให้พวกเรา ทุกคนจะต้อง
ใช้เครื่องแบบเดียวกันขนาดเดียวกัน 
 ฉันได้ใช้ความรู้เร่ืองสัมพันธ์เออร์
โนมิกตอนวัดขนาดนาฬิกา รางถ่าน 
เพื่อออกแบบนาฬิกาของเราให้ตั้งโต๊ะ 
หรือแขวนผนังหรือติดตั้งยังไงก็ได้ เรา
ตอ้งหยบิจบั ดเูวลา เปลีย่นถ่านได้อย่าง
สะดวก 
 เมือ่ทุกคนเขา้ใจตรงกันแลว้ คณุครู
กเ็ริม่สอนเรือ่ง Material  and Process 
(วัสดุและกรรมวิธีการผลิต) เป็นเร่ือง
ราวเก่ียวกบัคณุลกัษณะและคณุสมบตัิ
ที่แตกต่างกันทั้งในเชิงกลเชิงเคมีของ
วัสดุชนิดต่างๆ ขบวนการผลิตท่ีต้อง
ใช้พลังงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งตอน
นี้ฉันกำาลังเรียนรู้เรื่องเก่ียวพลาสติก
แผ่นสำาเร็จรูปที่เรียกว่าอะคริลิก และ
วิธีการแปรรูปแผ่นอะคริลิกให้กลาย
เปน็ผลติภณัฑ ์ซ่ึงวธีิท่ีนยิมกนักค็อืการ
การขึ้นรูปด้วยความร้อน 
 โดยตัดแผ่นด้วยเคร่ืองเครื่องยิง
เลเซอร์ก่อนจะนำาไปอังกับเคร่ืองให้
ความร้อนและดัดด้วยแม่พิมพ์ตาม
รูปแบบที่ต้องการ การตัดด้วยเครื่อง

ยิงเลเซอร์เรากำาหนดรูปแบบและขนาดผ่านการเขียนคำาสั่งในโปรแกรมที่มีชื่อว่า 
CorelDraw เปน็โปรแกรมวาดภาพสองมติโิดยมพีืน้ฐานของหลกัการทางเรขาคณติ 
วสัดหุลกัๆ กค็อืแผน่อะครลิกิกบัไมอ้ดั แลว้แตว่า่เราจะวาดลวดลายสัง่ให้เคร่ืองตดั
ออกมายังไง 
 ส่วนฉันเลือกแล้วว่าจะใช้แผ่นอะคริลิก ให้เข้ากับรูปแบบตึกที่ฉันเลือกที่เต็ม
ไปด้วยกระจกหน้าต่าง ถือเป็นการเรียนรู้วัสดุใหม่ๆ ถึงตอนนี้มาได้คร่ึงทางแล้ว 
เนื่องจากฉันวาดรูปออกมาแล้วสัดส่วนไม่เหมือนจริงเท่าไหร่ ซึ่งมันจะทำาให้ยุ่งยาก
พอตอนตอ้งคำานวณขนาดใหส้มัพันธกั์น ฉันจงึตอ้งพ่ึงพาการลงมอืทำาจรงิเป็นหลกั 
ฉันทดลองตัดกระดาษแข็งแทนแผ่นอะคริลิก แล้วจึงวัดขนาดจากกระดาษที่ฉันตัด
ลงใน CorelDraw อีกทีหนึ่ง ในขณะที่เพื่อนๆ ที่วาดภาพเก่งแล้วก็ต้องมาเรียนรู้
เร่ืองของความเป็นจริงเมื่อต้องกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง ส่วน
คณุครูจะชว่ยสอนถงึเทคนคิการนำาเสนอ และการวาดภาพในมมุมองตา่งๆ เพือ่ให้ได ้
ภาพวาดสามมิติที่ถ่ายทอดออกมาให้เข้าใจง่าย สามารถนำาไปผลิตได้จริงและ
สวยงามไปอีกแบบหนึ่งด้วย

ภาพวาดเริ ่มแรกของฉัน

ภาพโมเดลกระดาษจากปกแฟ้มรีไซเคิลที ่ฉันเก็บมาจากห้องเรียนศิลปะ
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ภาพวาดแยกชิ้นส่วนในโปรแกรม CorelDraw

ภาพส่วนหนึ่งของชิ้นงานสำาเร็จ เป็นวัสดุแผ่นอะคริลิกใสตัดด้วยเครื ่องยิง
เลเซอร์ ซึ ่งฉันออกแบบให้สามารถถอดประกอบได้ โดยไม่ต้องใช้น้ ำายาเชื ่อม
พลาสติก

 ไมว่า่จะเลอืกใช้และนำาเสนอดว้ยวธิใีดกต็าม วชิา DT ตอกย้ำาใหฉั้นเขา้ใจวา่ทำาไม
ฉันจึงต้องเรียนทั้งศาสตร์ และศิลป์ มันไม่ใช่เพื่อการสอบให้ผ่านและได้คะแนนดีๆ 
แต่เพื่อให้เราเลือกใช้ชีวิตที่เหมาะสมในสังคมยุคโซเซียลเน็ตเวิร์ก สิ่งอำานวยความ
สะดวกรอบๆ ตวัเราล้วนถกูสร้างขึน้มาจากหลกัพืน้ฐานทีส่มัพันธกั์บธรรมชาต ิและ
มิติของร่างกายเราเอง ศิลปะเป็นตัวสร้างสรรค์ให้ชีวิตกลมกล่อมด้วยการขยาย

 ฉันได้ใช้ความรู้เรื่อง
สัมพันธ์เออร์โนมิกตอน

วัดขนาดนาฬิกา 
รางถ่าน เพื่อออกแบบ
นาฬิกาของเราให้ตั้งโต๊ะ 

หรือแขวนผนังหรือ
ติดตั้งยังไงก็ได้ 

เราต้องหยิบจับ ดูเวลา 
เปลี่ยนถ่าน

ได้อย่างสะดวก

ความให้หลักพื้นฐานนั้น มีรูปแบบที่
แตกตา่งกนัออกไป วทิยาศาสตร์จะชว่ย
ผสานทฤษฎีที่มีอยู่ให้ผสมกลมกลืน 
และเป็นเหตุเป็นผลกับรูปแบบการใช้
งาน และรูปร่างที่ปรากฏออกมา 
 เม่ือฉันทำานาฬิกาเสร็จออกมาแล้ว 
บทเรียนต่อไปคือการตลาด สิ่งที่ฉัน
สร้างข้ึนจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
และศลิปะ จะตอ้งถูกพิสจูนด์ว้ยการใช้
งานจริง และถูกตัดสินด้วยการยอมรับ
จากผู้คนทั่วไป ฉันชอบวิชา DT วิชา 
DT ทำาใหฉ้นัตระหนกัวา่ ฉันจะใชค้วามรู้ 
ที่ฉันสะสมมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ได้อย่างไร และทุกคนก็สามารถ
คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ได้ ในแบบฉบับของ
ตนเอง หากเราค่อยๆ ปรับสูตรผสม
ระหว่างวิทย์กับศิลป์บ่อยๆ
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เรื ่องและภาพโดย คุ ้นเคยเร่ืองเขียน
จากผู้อ่าน

สวัสดีครับทุกท่าน กลับมาพบกับผมอีก
ครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากที่ผมได้กลับมา
เขียนคอลัมน์ในสาระวิทย์เมื่อช่วงหลัง
กลางปีที่ผ่านมา ผมก็ได้รับคำาเช้ือเชิญ
จากทาง บก. ให้ผมมาเขียนเป็นประจำา
ครับ ตอนแรกก็ค่อนข้างลังเลนะครับ 
เพราะวา่อยากจะลองเขียนเล่นๆ เพราะวา่ 
เราเผอิญได้มาเรียนในสถานที่ที่ เป็น 
ต้นกำาเนิดและเรื่องราวที่สำาคัญของ
วงการวิทยาศาสตร์ ก็ต้องขอบพระคุณ
ทุกคนมากๆ นะครับ ที่ให้การตอบรับ
เป็นอย่างดี ผมหวังว่าหลังจากนี้ผมจะ
พยายามฝึกฝนตัวเอง เพื่อท่ีจะสามารถ
ถา่ยทอดเรือ่งราวทีผ่มไดร้บัประสบการณ ์
และหวังวา่สาระวทิยแ์บบทีผ่มพยายามจะ
ถ่ายทอดออกมานั้นจะสามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้กับผู้คนได้ไม่น้อยก็มากครับ

เล่าเรื่อง
จากมิวนิก
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เร่ืองเขียน
จากผู้อ่าน

กลับมาเข้าเรื่องดีกว่าครับ  

ห ลั ง จ า ก ที่ ผ ม ปิ ด 

คอลัมน์สุดท้ายของซีรี่ย์รางวัลโนเบลไป  

ผมก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมรุ่นพี่คนหนึ่ง 

ที่ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนีครับ  

ความตั้งใจจริงแล้วคือจะไปเดินทาง 

ทอ่งเทีย่วครบั เพราะวา่เปน็ชว่งหลงัสอบ

กลางเทอมพอดีครับ แต่เผอิญว่าช่วงท่ี

ผา่นมาผมค่อนข้างยุ่งมาก เลยไม่สามารถ

ทีจ่ะทำาตามแผนการทอ่งเท่ียวผมได ้กเ็ลย

ไดม้โีอกาสทำาอะไรหลายๆ อยา่ง ซึง่หลาย

อย่างในนั้น ทำาให้ผมรู้สึกว่า การเดินทาง

ครั้งนี้ ได้เพิ่มพลังและแรงบันดาลใจของ

คนที่สนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่างผมไม่น้อยเลยครับ จริงๆ ต้องเล่า

ก่อนนะครับ ว่าประเทศเยอรมนีนั้นแบ่ง

เป็นรัฐถึง 16 รัฐ และในแต่ละรัฐก็จะมี

เมืองต่างๆ อย่างมิวนิกก็เป็นเมืองหลวง 

ของรัฐบาเยิร์น หรือ บาวาเรีย ที่เราคง

ได้เคยคุ้นชื่อกันอยู่บ้างครับ พูดถึงเมือง 

มิวนิก หลายๆ คนก็คงคิดถึงอยู่ไม่กี่อย่าง

ครับ อย่างแรกผมว่าใครๆ ก็ต้องรู้จัก ก็

คอื รถยนตรย์ีห่อ้ BMW หรอื Bayerische 

Motoren Werke ซึง่หมายความวา่ กจิการ

รถยนต์แห่งบาเยิร์นครับ อย่างที่สอง

คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่ผมคิดว่าน่าจะอยู่

อันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งก็คือ ปราสาท 

Neuschwanstein ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็คือ

ความตั้งใจของผมท่ีอยากจะเยี่ยมชมใน

ทริปนี้ครับ

 ผมเดินทางถึงวันแรกเนื่องจากมี 

เวลาเหลือไม่เยอะเพราะว่าเที่ยวบินถึงก็ 

บา่ยโมงกวา่แล้ว เลยตัดสินใจไปหาสถานที ่

เทีย่วที่ไม่ตอ้งใชแ้รงเยอะ สรปุวา่ผมไปจบ

ที่โรงงาน BMW ครับ ซึ่งสถานที่ที่ผมไป 

ทีอ่ยากเรยีกวา่ BMW Welt ซึง่แปลวา่ โลก

ของ BMW ครบั ภายในอาคารนีจ้ะเสมอืน

อาคารรูปแบบผสม มีทั้งโชว์รูม สถานท่ี 

รับรถ พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งศูนย์ประชุม

ครับ ผมได้มีโอกาสเข้าไปฟังบรรยายใน

หลายๆ ช่วงที่เขาจัดให้ ในแต่ละวันครับ 

หนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจก็คือ เทคโนโลยี
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เร่ืองเขียน
จากผู้อ่าน

ไร้คนขับ ตัวผมเองแม้ว่าจะมีความรู้อยู่

บ้าง แต่ก็เป็นความรู้ระดับผู้ ใช้ทั่วไปครับ 

แต่การบรรยายสั้นนี้ ทำาให้ผมได้เข้าใจ

แนวทางของเทคโนโลยีนี้ท่ีจะส่งผ่านไป

ยงัอนาคต และสิง่ทีเ่หน็กค็อืการพยายาม

ใชเ้ทคโนโลยีของบรษิทัทีจ่ะมาตอบสนอง

และสร้างความก้าวหน้า แม้ว่าตลาดการ

แข่งขันจะมีหลายผู้ผลิต แต่อย่าลืมว่าใน

อนาคตเมื่อรถยนต์ต้องสื่อสารกันเอง คง

เป็นไปไม่ได้ที่จะจำากัดเทคโนโลยีนี้ ไว้กับ 

ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง การพัฒนาใน

อนาคตแน่นอนว่าต้องมีการแข่งขัน แต่

การร่วมกันสร้างมาตรฐานเดียวกันเพื่อ

ที่จะพัฒนา เทคโนโลยีนี้ถือเป็นเร่ือง

ท่ีสำาคัญมากครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเทศเยอรมนีเอง ที่มีผู้ผลิตรถยนต์

ชั้นนำาหลายเจ้า การร่วมมือกันสร้าง

เทคโนโลยีจงึเปน็เรือ่งสำาคญัและสามารถ

ทำาได้ ในวงการรถยนต์ครับ ผมอยู่จน

กระทั่งหมดเวลาแล้วก็เดินทางกลับครับ 

แต่เชื่อไหมครับว่า อีกสองวันถัดมาผม

เองกต็อ้งกลับมาอกีคร้ัง เพราะวา่ทีน่ีม่อีกี

หลายกจิกรรมให้เราทำาเยอะแยะเลยครบั 

 ถ้าหลายคนที่อยู่ในวงการรถยนต์

อาจจะรู้จัก BMW มาบ้างก็จะรู้ว่า BMW 

นั้นเป็นบริษัทใหญ่ที่มีแบรนด์ลูกหลักอยู่

ประมาณสี่แบรนด์ครับ อันได้แก่ BMW, 

Mini, Rolls-Royce และ BMW motorrad 

ก็ลองนึกดูครับว่าถ้าพูดถึงยานพาหนะ

ในชีวิตประจำาวันของเรา ผลิตภัณฑ์

ของ BMW น้ันก็จะครอบคลุมตั้งแต่รถ

จักรยานยนต์ รถยนต์ขนาดกระทัดรัด 

รถเก๋งที่เราใช้ ในชีวิตประจำาวัน ไปจน

กระทั่งรถยนต์หรูที่ ใช้กับผู้นำาประเทศ 

แต่ถ้าหลายคนรู้จัก BMW จริงๆ แล้วเรา
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จะเห็นทิศทางของบริษัทท่ีผมว่าค่อนข้าง

แตกต่างมากกว่าบริษัทรถยนต์อื่นๆ ครับ 

แน่นอนครับว่า BMW เป็นบริษัทที่มูลค่า

สูงอันดับต้นของโลก แต่ทำาไมรถยนต์

ที่ BMW ผลิตนั้น ไม่ได้เน้นความแรง 

ความเร็ว หรอืแม้แต่ไม่มีกระท่ังทีมรถแขง่ 

F1 ของตัวเอง จรงิๆ แลว้เทคโนโลยทีีท่าง 

BMW มีนั้น โดยส่วนตัวผมคิดเองว่าเขา

สามารถทำาได้ทกุอยา่งเทา่ทีผ่มกลา่วมาได้

หมดเลยครบั อยา่งโครงการทีผ่มเหน็ชว่ง

ที่ผ่านมาคือ BMW next 100 years ก็คือ

อนาคตของ BMW ในอีกร้อยปี ซึ่งหมาย

ถึงการวางแผนเทคโนโลยีของบริษัทใน

อนาคตที่ไม่ได้มองเพียงแค่ว่ารถยนต์จะ

เป็นเพยีงสนิคา้ท่ีสรา้งกำาไรอยา่งเดยีว แต่

รถยนต์จะสามารถสร้างและออกแบบวิถี

ชีวิตของมนุษย์ในอนาคตด้วย โดยบริษัท

เองกใ็ชค้วามรูแ้ละเทคโนโลยทีีพ่ฒันามา

มาร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตของโลกเช่น

กันครับ 

 ตอนทีผ่มได้ไปเหน็แลว้ผมกค็อ่นขา้ง 

งงไมน่อ้ยเลยครบั เพราะถา้เรามาเยีย่มชม 

บริษัทรถยนต์ ส่ิงที่เราหวังว่าจะเห็นก็คือ

การความเร็ว ความแรง ความก้าวหน้า 

แต่สิ่งที่ BMW อยากจะให้เรารับรู้ก็คือ 

เทคโนโลยีและอนาคต ผมมีเวลาวันแรก

ไม่มากนัก จนผมต้องตัดสินใจเดินทาง

กลับที่พัก แม้ว่าจะอยากอยู่ต่อเพราะ

มีอีกหลายอย่างให้ผมได้เรียนรู้มากๆ

ครับ และแน่นอนครับ ผมกลับมาในอีก

สองวันถัดมา และคราวน้ีผมใช้เวลาทั้ง

วันเพื่อที่จะเรียนรู้และซึมซับบรรยากาศ

ของเทคโนโลยีที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง

อนาคตของเราให้ ได้มากที่สุด โชคดี

มากว่าวันที่ผมไปมีตั๋วสำาหรับชมโรงงาน
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ว่างพอดี ซึ่งถือว่าเป็นตั๋วท่ีจองยากมาก 

เพราะมีคนจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาชม

อยา่งไม่ขาดสายครบั โรงงาน BMW แหง่นี ้

คือโรงงานแรกที่ ในอดีตต้ังออกห่าง

จากเมือง แต่ปัจจุบันนี้เมืองได้ขยายขึ้น 

และโรงงานน้ีก็ดูเล็กลงไปเมื่อเทียบกับ

โรงงานอื่นของ BMW ครับ ส่วนหลักของ

โรงงานคอืการข้ึนชิน้สว่น ผลิตเคร่ืองยนต ์

ประกอบรถยนต์ ทำาสี แล้วก็ขนส่งครับ 

แน่นอนครับที่นี่สามารถทำาเองได้ทั้งหมด 

แต่ไม่สามารถทำาได้ทุกรุ่นนะครับ โรงงาน

นี้ยังเน้นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป

อยู่ครับ แต่ภายในอนาคต ทิศทางของ

ผลติภัณฑก์จ็ะเปลีย่นไป โรงงานกจ็ะตอ้ง

เปล่ียนสายการผลติใหป้รบัไปตามรปูแบบ

ครับ ถ้าใครอยากเข้ามาชม ผมแนะนำาว่า

ให้ติดต่อมาก่อน เพราะบางช่วงโรงงาน

ก็จะไม่สามารถเปิดให้ชมได้ เพราะต้องมี

การปรับปรุงภายในโรงงาน ค่าใช้จ่ายไม่

แพงมากครับ ประมาณสีร่อ้ยบาทเองครบั

 ผมใช้เวลาในการชมโรงงานราวสอง

ชั่วโมง ถือว่าเต็มอิ่มกับความเป็น BMW 

เลยครับ แต่ก็ยังไม่หมดครับ ผมเดินข้าม

มายงัอาคารสำานกังานหลกัทีต่ัง้ตระหงา่น

ให้เห็นเด่นมากในเมืองมิวนิกเลย ภายใน

มีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของ BMW 

ตั้งแต่แรกเริ่ม รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ที่

ทำาให้ BMW นั้นพัฒนามาจนทุกวันนี้ครับ 

ถ้าใครเคยรู้จัก BMW ก็จะรู้ได้ว่ารถยนต์

ยี่ห้อนี้จะเน้นขับสนุก สร้างสุนทรีย์ ใน

การขบั เราจะเหน็ความเปลีย่นแปลงของ 

BMW จากอดีตที่มีความเท่ในแบบหนึ่ง 

แต่เมื่อเราข้ามมา BMW ในปัจจุบันและ

อนาคต ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสัมผัส

ได้ถึงความใส่ใจในเร่ืองของพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมครับ หลายอย่างที่ผมเห็น

นั้นทำาให้รู้ว่าการสร้างรถยนต์หนึ่งคันนั้น

ไม่ได้เน้นเพียงแค่ว่าความต้องการของ

ลูกค้าคืออะไร แต่ส่ิงที่ BMW คิดคือ

การที่อนาคตเราสามารถกำาหนดให้ลูกค้า

นั้นเลือกได้ที่อยากจะให้โลกของเราเป็น

แบบไหน เทคโนโลยหีลายอยา่งเชน่ วสัดุ

คอมโพสิต คาร์บอนไฟเบอร์ เลเซอร์ ผม

เชื่อว่าถ้าย้อนไปสิบปีที่แล้วเรื่องแบบนี้

จะดูเป็นเพียงฝันมากๆ สำาหรับคนที่คิด

จะซื้อรถยนต์ แต่ทุกวันนี้ทุกอย่างมีอยู่

ให้เราเห็น และสามารถจับจองได้ ผมว่า

นี่คือการนำางานวิจัยจากหิ้งเข้ามาสู่ห้าง

จริงๆ แต่ก็ต้องลองนึกดูนะครับ กว่าที่จะ

ก้าวหน้ามาได้ขนาดนี้ ผมว่าทรัพยากรท่ี

เร่ืองเขียน
จากผู้อ่าน
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บริษัทลงทุนไปกับการวิจัยและพัฒนาคง

มีไม่น้อยเลยครับ 

 วันถัดมาผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม 

Deutsches museum ที่ตั้งอยู่ใจกลาง

เมืองมิวนิกเลยครับ ตอนแรกคิดว่าน่า

จะเป็นพิพิธภัณฑ์เก่ียวกับประวัติศาสตร์

ของประเทศเยอรมนี แต่ไม่ใช่เลยครับ นี่

คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ (มาก) 

ขอย้ำาว่าใหญ่มากๆ ครับ ต้องเล่าก่อนนะ

ครับ ประเทศเยอรมนีน่ีถือเป็นประเทศ

เดยีวทีเ่รยีกไดว่้ามีความก้าวหนา้ทางดา้น

เทคโนโลยีมากๆ ครับ เราเห็นได้ง่ายๆ 

เลยจากประวัติศาสตร์ของประเทศที่ผ่าน

การทำาสงครามโลกมาถึงสองครั้ง ฉะน้ัน

การคิดค้นเทคโนโลยีจะพูดได้ว่าอยู่ใน

สายเลือกของคนเยอรมันก็ว่าได้ครับ ท่ี

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะรวบรวมเครื่องมือ 

สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งที่มี

ต้นกำาเนิดจากเยอรมนีเอง หรือว่าจากที่

อื่นๆ ทั่วโลกเลยครับ โดยจะจัดเรียงเป็น

เร่ืองราวตามหมวดหมู่ครับ มีทั้งเหมือง  

สิง่แวดลอ้ม เครือ่งจกัร อุตสาหกรรมหนกั  

ยานยนต ์เครือ่งบนิ คอมพวิเตอร์ โรงงาน

อุตสาหกรรม และอื่นๆ ครับ ผมใช้

เวลาเดินอยู่หนึ่งวันเต็มๆ ต้องบอกเลย

ครับว่า เดินยังไงก็ไม่หมดครับ และ

การจัดเรียงเนื้อหาของที่ นี่ค่อนข้าง 

น่าสนใจมากๆ ครับ เพราะเป็นการจัด

เรียงตามเวลา และเนน้การอธบิายเทคนคิ

มากกว่าจะเน้นเร่ืองราวครับ ถ้าเทียบ

กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่าง  

Science Museum ในอังกฤษ ผมว่า 

ทั้งสองที่น่ีมีความคล้ายคลึงกันมากครับ 

แต่ด้วยการอธิบายแบบคนเยอรมันเอง

เนีย่ จะไมค่อ่ยเนน้ถึงตวับคุคลเท่าไหรค่รบั  

เราจะได้บรรยากาศของการอธิบายเร่ืองราว 

จากแต่ขั้นแรกไปจนได้ผลผลิต ตอนแรก

มาผมก็ค่อนข้างตกใจครับ เพราะเขา

สามารถจำาลองบรรยากาศของแตล่ะชัน้ที่

ออกมาไดเ้หมอืนจริงๆ ครบั ในพพิธิภณัฑ์

มีเหมืองจำาลองที่จำาลองได้ทั้งกลิ่น เสียง 

อุณหภูมิ แสง ได้รู้สึกเข้าใจมากๆ ครับ 

อีกห้องที่ผมชอบคือ วิวัฒนาการของ

คอมพิวเตอร์ ที่ผมคิดว่าไม่เคยเห็นที่ไหน

ที่จะรวบรวมเอกสารได้เยอะขนาดนี้ครับ 

เสียดายมากๆ ครับ ที่ไม่สามารถอ่านได้

ครบ ผมก็หวังว่าน่าจะมีโอกาสอีกสักครั้ง

ที่จะได้กลับไปเยี่ยมชมที่นี่อีก

เร่ืองเขียน
จากผู้อ่าน
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เร่ืองเขียน
จากผู้อ่าน

 ภารกิจสุดท้ายของการเดินทางคร้ัง

นี้คือการไปเยี่ยมเพื่อนร่วมงานสมัยที่ผม

เคยมาทำาวิจัยที่อังกฤษครับ ปัจจุบันเขา

ออกจากวงการวชิาการแลว้มาอยู่ในบริษทั

ที่เคยเป็นสตาร์ตอัปจากมหาวิทยาลัยใน

เมอืงมวินกินีล่ะครบั ตอ้งเลา่กอ่นนะครบั

ว่ามิวนิกเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยชื่อดัง

อยู่ถึงสองที่เลยครับ ที่แรกคือ Ludwig-

Maximilian University of Munich หรือ

ทีเ่รามกัจะเรยีกวา่ LMU สว่นอกีทีน่งึกค็อื 

Technical University of Munich หรือ 

TUM โดยทั้งสองก็เป็นมหาวิทยาลัยช้ัน

นำาที่เน้นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีครับ อย่างเพื่อนผมก็มา

เรียนท่ี LMU ทางด้านธรณีวิทยา ส่วน

เพือ่นรว่มงานผมกท็ำางานทางดา้นโปรตนี 

โดยบริษัทที่เขาทำางานอยู่นั้นก็ตั้งโดยนัก

วิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลคนหนึ่งชื่อว่า 

Robert Huber ได้รับรางวัลโนเบลสาขา

เคมีในปี ค.ศ. 1988 อีกทั้งเป็นคนแรกที่

ผมได้ฟังบรรยายสมัยเม่ือตอนอยู่มัธยม 

จากการได้พูดคุยกับเพ่ือนของผมก็ทราบ

ว่าแม้วัยจะเก้าสิบแล้วก็ยังคงทำางานเป็น

ปกต ิไมเ่คยหยดุพกัเลยนะครบั ผมมเีวลา

ไดพ้ดูคยุกบัเพือ่นรว่มงานผมแคพ่กัเดยีว

ครับ แต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือ เราได้มอง

เห็นความเปล่ียนแปลงของชีวิต จากวัย

เดก็ก้าวเขา้สูว่ยัทีม่อีายมุากขึน้ และหนา้ที่

กับภารกิจที่เปลี่ยนไป ผมเองกลับไปมอง

เห็นตัวเองเมื่อสี่ปีก่อน ก็ไม่คิดว่าตัวเรา

เองจะไดร้บัการเปลีย่นแปลงมาเปน็อยา่ง

ทุกวันนี้ ด้วยวัยที่มากขึ้น ก็ทำาให้ความ

คิดของคนเราเปลี่ยน เพียงแต่ว่าเราจะ

มองด้านไหนของชีวิตให้มันมีประโยชน์

กับเราแค่นั้นเองครับ มาถึงวันนี้ก็คงต้อง

ขอบคุณประสบการณ์ และคนทุกคนที่

ทำาใหก้ารเดนิทางในเสน้ทางวทิยาศาสตร์

ของผมเรยีกไดว้า่กา้วหนา้ มาในแบบทีผ่ม

อยากจะเป็นนะครับ หวังว่าถ้ามีโอกาสก็

ขอให้ผมได้นำาเร่ืองราวดีๆ กลับมาเล่าให้

ทุกคนอีกครั้งนึงนะครับ สวัสดีครับ
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บ้านนักคิดSci 
Quiz

แรงพยุง, แรงลอยตัว
(buoyancy force)

แรงโนมถวง (gravity force)

น้ำ
ความหนาแนนของ

 กระทง
น้ำหนักของกระทง

นอยกวา

คำาถามฉบบันีต้อ่เน่ืองจากฉบบัท่ีแลว้เลยละกนัฮะวา่ “ความหนาแนน่ (density)” คอื
อะไร แล้วถ้าเหมียวเทน้ำาเปล่า น้ำามัน และน้ำาผึ้งลงไปในแก้ว ของเหลวทั้งสามชนิดนี้
จะเรียงลำาดับอย่างไรฮะ ไล่จากก้นแก้วขึ้นไป

สวัสดีฮะ คำาถามเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา 
เหมียวถามว่า กระทงลอยได้ยังไง คำาตอบคือ

1. แรงพยุง (แรงลอยตัว) ของน้ำามากกว่าน้ำาหนักของ
กระทงจึงดันกระทงให้ลอยอยู่ได้ และ 
2. ความหนาแน่นของน้ำามากกว่ากระทงฮะ

ผู้ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่ 80 

รางวัลที่ 1 เสื้อยืด Bioeconomy ได้แก่ คุณดรุณี อัศวเสถียร

รางวัลที่ 2 กระเป๋าผ้าพับได้ สวทช.  ได้แก่ 
ด.ช.ศุภณัฐ จันทร์พุ่ม  ด.ญ.ชนาภา รชตะสมบูรณ์ 

รางวัลประจำาฉบับที่ 81
รางวัลที่ 1 ชุดของขวัญ Circular Economy 

(กระบอกน้ำา+กระเป๋าผ้าสปันบอนด์) 

จำานวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2  สมุดโน้ต I love science 

จำานวน 3 รางวัล

ส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที ่
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th 

อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ

หมดเขตส่งคำาตอบ วันที่ 28 ธันวาคม 2562 
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 82 

สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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สาระวิทย ์เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน  
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

จัดทำาโดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์     สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

คำาคม 
นักวิทย์
นำาชัย ชีววิวรรธน์

It is strange that only extraordinary men make the discoveries, 
which later appear so easy and simple. 

- Georg C. Lichtenberg

นับเป็นเรื่องแปลกที่มีแต่คนพิเศษเท่านั้นที่เป็นผู้ค้นพบสิ่งต่างๆ 
ที่ภายหลังกลับเห็นกันว่าง่ายและไม่ซับซ้อนเลย 

- จอร์จ ซี. ลิคเตนเบิร์ก 

จอร์จ คริสตอฟ ลิคเตนเบิร์ก 
(1 กรกฎาคม ค.ศ. 1742 - 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1799) 

เป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันท่ีช่ืนชอบวัฒนธรรมแบบอังกฤษ และเป็นนักเขียนเรื่องเสียดสี เขามีชื่อเสียง 
เรื่องการเขียนบันทึกการทดลองที่ เขาทำา ซึ่งทำาต่อเน่ืองตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา (ค.ศ. 1765)  

จนกระทั่งเสียชีวิต

สิทธิพิเศษสำาหรับสมาชิก
- ได้รับ “นิตยสารสาระวิทย์” e-magazine 
 รายเดือนอย่างต่อเนื่องทางอีเมล  
 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ซื้อหนังสือของ สวทช. ได้รับลด 20% 
 ณ ศูนย์หนังสือ สวทช. 
 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 https://bookstore.nstda.or.th/

ติดต่อกองบรรณาธิการสาระวิทย์
ได้ทางอีเมล 
sarawit@nstda.or.th

ที่อยู่ 
ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ (MPC)
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ใบสมัครสมาชิก

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์  
https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8

หรือ Scan QR Code


